

86
1999
32029



กรมแรงงาน
วันที่ 27 มิ.ย. 2009
15/34

กองตรวจเจ้าหน้าที่
วันที่ 24 มิ.ย. 2549 2009
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบเวลา 10.00 น.
 กปน. กอช.
 สบต. สบข.
 สบพ. สบค.
สมท

ที่ กค 0415/ว 18

ถึง กรมประชาสัมพันธ

ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 160 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

ได้กำหนดบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 นั้น

เนื่องจากมีข้อความคลาดเคลื่อนบางประการ ดังนั้น จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดแก้ไข ข้อความในหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

ทราบ

แจ้งเวียนตามเสนอ

X *[Signature]*
(นายคุณวุฒิ สิบเจิมสิริ)
อธิบดี

27 ส.ค. 2549



ที่ นร 0203/สบต. 2009

เรียน สบต.

เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ จะได้แจ้ง
เวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ
ต่อไป

[Signature]
อกจ.

26 ม.ค. 49

กลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง

โทร. 0 2271 3119

โทรสาร 0 2271 3115

เรียน

[Signature]
เพื่อโปรดดำเนินการ

[Signature]

ห.สบต.

24/1/2549

ที่ นร 0203/สบท./ว.246

เรียน ผอ.สำนัก และ ผอ.กอง ต่าง ๆ

เพื่อโปรดทราบ

[Signature]

(น.ส.กันยรัตน์ เทียงน้อย)


ห.สบต.

ป.ราชการแทน อกจ.

1 ก.พ.49

อมต. (นายคุณวุฒิ สิบเจิมสิริ) 2009

26 ส.ค. 2549

หมวด	หน้า	ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	
				เดิม	ใหม่
หมวดกึ่งฝีมือ	2	19	ช่างปรับซ่อมเครื่องจักรกลชั้น 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 3 	<p>มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่</p>
	3	30	ช่างเชื่อมและเข้าถ่อม	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. เป็นผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 3 	<p>มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่</p>
	6	92	พนักงานตรวจสอบข้าว ชั้น 1	<p>มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 2. เคยทำงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
	7	115	พนักงานพิธีสงฆ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ได้รับเปรียญธรรม 5 ประโยค 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ 2. ได้รับเปรียญธรรม 5 ประโยค
หมวดฝีมือ	5	29	ช่างซ่อมปรับเครื่องมือสำรวจ ชั้น 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ

หมวด	หน้า	ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	
				เดิม	ใหม่
	18	124	พนักงานเขียนโอนค	<p>3. แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งช่างซ่อมปรับเครื่องมือ ชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ</p> <p>4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น 2</p> <p>1. มีความรู้ความสามารและชำนาญงานในหน้าที่</p> <p>2. มีถาขมือองวม</p>	<p>3. แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งช่างซ่อมปรับเครื่องมือ อารวจ ชั้น 1 หรือ</p> <p>4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชั้น 2</p> <p>1. มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ</p> <p>2. มีถาขมือองวม</p>
	22	152	พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2	<p>1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานในหน้าที่</p> <p>ก. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างของส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>ข. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่</p>	<p>1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานในหน้าที่</p> <p>ก. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างของส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>ข. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ</p>

หมวด	หน้า	ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	
				เดิม	ใหม่
				2. แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 3 ปี 3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และสำหรับภาษา ต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ หรือ ในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับ ภาษาไทย 25 คำ 4. กรณีพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสามารถพิมพ์ดีด ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับ ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือ ในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า นาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ	2. แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 3 ปี 3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และสำหรับภาษา ต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ หรือ ในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับ ภาษาไทย 25 คำ 4. กรณีพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องสามารถพิมพ์ดีด ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับ ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือ ในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า นาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
	25	165	ล่ามชาวเขา	มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงาน ในหน้าที่ สามารถพูดภาษาชาวเขาได้	มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ สามารถแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้
หมวดฝีมือ พิเศษ (ระดับต้น)	21	59	พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3*(เฉพาะตัว)	เช่นเดียวกับ กก 0415/ว 160	ยังคงเดิม

* เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 (เฉพาะตัว) เป็น พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งยังคงเดิม

หมวด	หน้า	ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	
				เดิม	ใหม่
หมวดฝีมือ พิเศษ(ระดับกลาง)	5	17	ผู้จัดการสโมสร	<ol style="list-style-type: none">1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติในด้านกิจการ สโมสรหรือกิจการที่คล้ายคลึงกันมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติในด้านกิจการ สโมสรหรือกิจการที่คล้ายคลึงกันมาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญ งานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี	<ol style="list-style-type: none">1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติในด้านกิจการ สโมสรหรือกิจการที่คล้ายคลึงกันมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติในด้านกิจการ สโมสรหรือกิจการที่คล้ายคลึงกันมาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญ งานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี
	6	20	ผู้อำนวยการท่าเรือ	<ol style="list-style-type: none">1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญ ในการออกแบบและการท่าเรือท่าชายและหญิง สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ และ เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 12 ปี หรือ2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ	<ol style="list-style-type: none">1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญ ในการออกแบบและการท่าเรือท่าชายและหญิง สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ และ เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 12 ปี หรือ2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

หมวด	หน้า	ลำดับ ที่	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	
				เดิม	ใหม่
				3. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี	3. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานใน หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
	6	24	ผู้สอนช่างเครื่องประดับและอัญมณี*	เช่นเดียวกับ กค 0415/ว 160	ยังคงเดิม
	7	27	ผู้สอนช่างเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา **	เช่นเดียวกับ กค 0415/ว 160	ยังคงเดิม
	10	46	หัวหน้าช่างมิเตอร์	มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี	มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ โดยแต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งช่างมิเตอร์ซึ่งปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี



* เปลี่ยนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 9,320 บาท เป็น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 7,630 บาท

** เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากผู้สอนช่างเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา เป็น ผู้สอนช่างเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งยังคงเดิม